

## 'อจ.มรภ.' ท่วมพท. ยื่นถอดอธิการเกิน 60 ปี

เครือข่ายอาจารย์เดินสายยื่นหนังสือถอดถอนอธิการฯ อายุเกิน 60 ปี  
อธิการบดี มฟล. เนะเปิดโอกาสผู้เกษียณนั่งบริหาร (อ่านต่อหน้า 5)

### ต่อจากหน้า 1

### อธิการ

กรณี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบหมายให้สภามหาวิทยาลัยรัฐ เฉพาะที่เป็น มหาวิทยาลัยรัฐที่เป็นส่วนราชการแก้ไขปัญหาคณะที่มีอธิการบดี/รักษาการอธิการบดีที่สภาแต่งตั้งอายุเกิน 60 ปี โดยขอให้ยึดคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเป็นบรรทัดฐานที่ได้วินิจฉัยกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กาญจนบุรีว่า อธิการบดี/รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐที่เป็นส่วนราชการ จะมีอายุเกิน 60 ปีไม่ได้ ขณะที่ พล.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล ศธ. ได้เรียกนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เข้าให้ข้อมูลและสั่งการให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอภายใน 7 วัน เพื่อจะช่วยเหลือหาทางออกนั้น

เมื่อวันที่ 27 กันยายน นายเชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานกลุ่มส่งเสริมธรรมภิบาลมหาวิทยาลัย (สรภ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วยนายวิริยะ ศิริขานนท์ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) และนายจิต เจริญ ศรขวัญ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทป.มรภ.) เดินทางเข้าพบ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เพื่อแสดงความขอบคุณที่ นพ.ธีระเกียรติให้ความสำคัญกับแนวทางคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอย่างถึงที่สุด โดยถือเป็นแนวปฏิบัติทางปกครองที่ดีเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ยืนยันว่า ในเมื่อศาลปกครองสูงสุด

ตัดสินแล้วว่าไม่ได้ การแต่งตั้งอธิการบดีก็ต้องห้ามบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี เพื่อเป็นไปตามบรรทัดฐานสากลทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เพื่อให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีอธิการบดีเกษียณเนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยของรัฐฉบับต่างๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเหล่านี้ยังคงปล่อยปละละเลยให้มีการละเมิดกฎหมายทำความผิดต่อบรรทัดฐานทางการบริหารงานบุคคลที่ดี ที่ศาลตัดสินแล้วว่าไม่สามารถแต่งตั้งผู้เกษียณอายุมาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้

ด้านนายจิต เจริญกล่าวว่า นอกจากยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ก.พ.อ. แล้ว ยังได้เดินทางไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อยื่นหนังสือขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตรวจสอบอธิการบดีเกษียณในมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง กรณีการรับเงินสองทางชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากกลุ่มอธิการบดีเกษียณเหล่านี้ได้รับเงินบำนาญทุกเดือนจากภาษีประชาชนอยู่แล้ว แต่ยังอาศัยสถานะอธิการบดีต่อกระเบียดจ่ายเงินเดือนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่ส่วนใหญ่เก็บมาจากค่าเทอมนักศึกษาที่ยากจนนำมาจ่ายเงินเดือนให้ตนเองสูงๆ หลัหลายแสนบาทเป็นก้อนที่สองถือเป็นการรับเงินสองแห่งผิดกฎหมายหรือไม่ ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองอย่างถูกต้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชชมงคลทั่วประเทศ ทอยส่งหนังสือถึงสภามหาวิทยาลัยของตนเองให้ถอดถอนอธิการบดีที่เกษียณแล้ว อาทิ กรรมการสภา มรภ. นครสวรรค์ ผู้แทนคณาจารย์และคณะ ประธานสภาคณาจารย์

และข้าราชการ ยื่นหนังสือถึงนายกสภา มรภ. นครสวรรค์ ให้พิจารณาคุณสมบัติอธิการบดีที่มีอายุเกิน 60 ปีที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด กรณี มรภ. กาญจนบุรี นอกจากนี้ นายธนวัฒน์ จอมประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์ฯ มรภ. อุดรดิตต์ ได้ยื่นหนังสือให้สภามหาวิทยาลัยให้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของนายเรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี เป็นผู้ที่ยื่นแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรรมการสภา มรภ.บุรีรัมย์ จำนวนหนึ่งได้ยื่นหนังสือถึงนายกสภาให้ถอดถอนผู้ที่ไม่มีความสมบัติเป็นอธิการบดี เนื่องจากนางมาลิณี จุโฑปมา รักษาการอธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ เกษียณอายุราชการมากกว่า 6 ปีแล้ว ขณะที่มีรายงานข่าว มรภ.ธนบุรีและ มรภ.เชียงใหม่ กลุ่มคณาจารย์ได้ยื่นหนังสือถึงนายกสภาเพื่อให้ถอดถอนอธิการบดีที่มีความสมบัติไม่เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเช่นกัน ส่วนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. กรุงเทพฯ ได้ยื่นหนังสือถึงสภาให้ถอดถอนรองอธิการบดีที่เกษียณแล้วออกจากตำแหน่ง แต่อธิการบดีตอบหนังสือกลับมาว่าไม่อาจดำเนินการตามที่ประธานสภาคณาจารย์เสนอเรื่องถึงสภามหาวิทยาลัยได้จนกว่าจะมีการสั่งการจากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอายุของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ที่ พ.ร.บ.กลางกำหนดให้ผู้มีอายุไม่เกิน 60 ปีเป็นอธิการบดีได้นั้น เรื่องอายุของผู้ที่จะเป็นอธิการบดีต้องรอบคอบว่าจะเอาอายุหรือความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ ถ้าอายุน้อยแต่มีความสามารถก็ควรจะเปิดโอกาส แต่ถ้าอายุน้อยและไม่เหมาะที่จะบริหาร อาจเกิดผลเสียกับมหาวิทยาลัยมากกว่า ควรเปิดโอกาสที่มีความรู้ความสามารถแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปบริหารได้ เพราะการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะตำแหน่งอธิการบดี ต้องดูความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม และประโยชน์เป็นสำคัญ

“ถ้ากฎหมายกำหนดไว้ว่าข้าราชการ

เกษียณ คืออายุ 60 ปี ต้องไปดูดีกว่าอธิการบดี จะมีวาระกี่ปี ไม่ใช่ตำแหน่งไปตามอายุราชการ ฉะนั้น ถ้าอธิการบดีมีวาระ 4 ปี ตอนเป็นอธิการบดีอายุ 58 ปี จะหมดวาระตอนอายุ 62 ปี ไม่ใช่ออกจากตำแหน่งกลางวาระ ทั้งนี้ การจะเอาผู้สูงอายุ ผู้อาวุโส หรืออายุน้อยมาเป็นอธิการบดี ต้องเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ถ้าอายุมาก อยากให้ประสิทธิภาพในการทำงาน สถิติบ่งชี้ยังใช้ได้หรือไม่ ร่างกายยังพอจะทำงานได้หรือไม่ บางคนอายุมากแต่แข็งแรง ก็ไม่ควรปิดกั้น ดังนั้น ถ้าทุกคนยึดประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ไม่แก่งแย่งกันเกินไป ปัญหาจะไม่เกิด” นายวันชัยกล่าว

นายวันชัยกล่าวอีกว่า ขณะนี้มีช่องว่างระหว่างมหาวิทยาลัยและคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง คนรุ่นใหม่โตไม่ทันความรู้ อาจเรียนทันกัน แต่ประสบการณ์อาจไม่ทันกัน ส่วนมีวิเคราะห์ว่าเงินเดือนและรายได้ที่ค่อนข้างสูง เป็นปัจจัยที่ทำให้อยากเป็นอธิการบดีนั้นคงไม่ใช่เรื่องหลัก แต่ถ้าใครอยากเป็นอธิการบดีเพราะเงินเดือนสูงก็ไม่ควรเป็นเพราะเสียของเปล่าๆ

“ระบบที่ทำให้เกิดความเสียหายคือระบบเล่นพรรคเล่นพวกกันเอง กลายเป็นประเด็นบาดหมาง อธิการบดีต้องมีลักษณะที่ปกครองได้ เป็นธรรม ซื่อสัตย์ ถ้าถามว่าปัญหานี้จะแก้ได้อย่างไร กฎหมายแก้ได้ แต่ถ้าเป็นความรู้สึกในใจคนเขียนไม่ได้ จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้คนมีความรู้ความสามัคคี เห็นประโยชน์ขององค์กร และปรองดองภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ถ้าเกิดการแก่งแย่งจะทำให้เกิดความแตกแยกเป็นศัตรูตัวร้ายของการเติบโตในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ถ้ายิ่งแตกแยกเพราะแย่งอำนาจ คดีความจะไม่จบ มหาวิทยาลัยจะเดินต่อไปไม่ได้ เป็นหนทาง

วิบัติ ดังนั้น สปริต หรือน้ำใจของบุคลากรต้องมี ถ้าไม่ได้เป็นผู้บริหาร ก็ไม่ควรขัดขวาง ซึ่งเป็นมารยาท แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือไม่มีใครยอมใคร เอาตัวกู ความรู้สึกของกูเป็นหลัก เอาตัวเองเป็นหลัก ถ้าทุกคนมองย้อน และเอามหาวิทยาลัยเป็นหลัก ก็จะยอมกันได้ แต่ปัญหาคือทุกคนคิดว่าตัวเองเก่ง” นายวันชัยกล่าว

นายวันชัยกล่าวว่า ปัญหาเหล่านี้พาดพิงไปถึงกระบวนการสรรหาได้มากที่สุดไปโรงโหลและเป็นเรื่อง หลายนมหาวิทยาลัยใช้วิธีการสรรหามากกว่าการเลือกตั้ง แต่เกิดปัญหาซ้อน คือไม่เป็นที่พอใจของผู้ที่ไม่ถูกเลือก และเกิดการทะเลาะกันไม่รู้จบ ฉะนั้น ถ้าทุกฝ่ายยอมรับสังคมถึงจะอยู่ร่วมกันได้

“มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ ผู้ที่จะมาเป็นอธิการบดี หรือคณบดี ไม่มีปัญหาเรื่องอายุของผู้บริหาร เพราะเป็นตำแหน่งที่มีวาระ ต้องการคนมีความรู้และประสบการณ์ในแต่ละช่วงเวลา แต่กรณีของ มรภ.ที่เป็นปัญหาในขณะนี้เนื่องจากมีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดพิพากษาออกมาแล้ว ฉะนั้น ทุกคนต้องเคารพ” นายวันชัยกล่าว

นายวันชัยกล่าวอีกว่า ส่วนที่หลาย มรภ. มองว่าเป็นการตัดสินใจเฉพาะ มรภ.กาญจนบุรี นั้น หาก มรภ.ใช้กฎหมายกลางร่วมกัน ในการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดก็น่าจะใช้มาตรฐานเดียวกัน กรณีมีกระแสข่าวว่าบางแห่งแก้ระเบียบข้อบังคับเพื่อให้ผู้เกษียณนั่งบริหารได้นั้น ระเบียบเป็นเพียงกฎหมายลูก สุดท้ายแล้วก็ต้องยึด พ.ร.บ.ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใหญ่กว่า สำหรับทางออกของเรื่องนี้คือ หาก พ.ร.บ.มรภ.ห้ามไม่ให้ผู้เกษียณเป็นอธิการบดี ก็ต้องยึดตามกฎหมายแม่เป็นหลัก แต่ถ้าเห็นว่าผู้เกษียณเป็นอธิการบดีได้ ก็ต้องแก้กฎหมาย

วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิรักษภฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) อุดรดิตถ์ นายพินิต ระตะนาคกุล นายกสภา มรภ.อุดรดิตถ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมสภา มรภ.อุดรดิตถ์ โดยก่อนเข้าประชุม นายเรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มรภ.อุดรดิตถ์ ทักทายสื่อมวลชนด้วยสัทสนัยมัยมัย หลังตกเป็นกระแสเรื่องตำแหน่งอธิการบดีที่ยังถกเถียงกันเรื่องคุณสมบัติ ห้ามบุคคลอายุเกินกว่า 60 ปีเป็นอธิการบดี นายเรืองเดช ปัจจุบันอายุ 71 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า จะรอให้ทางส่วนกลางเป็นผู้ชี้ขาดเรื่องคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และจะไม่ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี มรภ.อุดรดิตถ์ อย่างแน่นอน

“การที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ หรือกรรมการสภา มรภ.อุดรดิตถ์บางคนออกมาเรียกร้องให้ผมแสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่ง เพื่อเป็นการเคารพต่อคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดของมหาวิทยาลัยกาญจนบุรี นั้น ได้ทำความเข้าใจไปแล้วว่าจะต้องทำงานร่วมกันด้วยความรักสมัครสมานสามัคคีในมหาวิทยาลัย ส่วนการประชุมสภา มรภ.อุดรดิตถ์วันนี้ก็ยังไม่นำเรื่องนี้มาหารือหรือพูดคุย แต่หากจะพูดคุยก็จะไม่ก้าวก่ายแต่อย่างใด” นายเรืองเดชกล่าว